



ศุภชัย
พานิชภักดิ์

'ศุภชัย'แนะฟื้นศก. ลดแจก-เพิ่มลงทุน

'อดตม'ปลื้ม'เอสแอนด์พี'ปรับมุมมอง
ความน่าเชื่อถือ ศก.ไทยดีขึ้นเป็นเชิงบวก
ครั้งแรกในรอบ 9 ปี 'กสทช.'นำร่อง 5จี
ใช้การแพทย์ทางไกล เข้าถึงผู้ป่วยได้ทุก
พื้นที่ทุกเวลา (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

แนะฟื้น ศก.

'บิ๊กตู่'ชวนเดนมาร์กลงทุนอีอีซี

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ห้องสิงขาง ทำเนียบ
รัฐบาล นายอูฟเฟอ โวลฟ์เฮเซเชิล เอกอัครราชทูต
เดนมาร์กประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กห.) เพื่ออำนวยการ
ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการหารือว่า
นายกฯ ชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
เดนมาร์กที่มีความใกล้ชิดยาวนาน โดยเฉพาะ
ในระดับราชวงศ์ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ความ
สัมพันธ์แน่นแฟ้นและมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้ เดนมาร์กถือเป็นเพื่อนที่เก่าแก่ที่สุดของ
ไทยในยุโรปเหนือ เมื่อปีที่ผ่านมามีทั้งสองฝ่าย
ร่วมกันฉลองวาระครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างไทยกับเดนมาร์ก

นางนฤมลกล่าวว่า ด้านเอกอัครราชทูตฯ
ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความร่วมมือตลอด
เวลาขณะดำรงตำแหน่ง และพร้อมสานต่อ
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับไทยที่อยู่ใน
ระดับดีแล้ว ให้ดีขึ้นไปในทุกระดับ ทั้งนี้ นายกฯ
ขอบคุณเดนมาร์กที่มีส่วนสนับสนุนการรื้อฟื้น
การเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี
(เอฟทีเอ) ไทย-สหภาพยุโรป นายกฯขอบคุณ
ที่นักธุรกิจเดนมาร์กมาร่วมลงทุนและสร้างงาน
ในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ในสาขาที่
เดนมาร์กมีศักยภาพ โดยนายกฯเชิญชวนให้
เดนมาร์กมีส่วนร่วมในศูนย์อาเซียนเพื่อการ
ศึกษา และการพัฒนาที่ยั่งยืน และศูนย์อาเซียน

เพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม

ปลื้มเอสแอนด์พีปรับเครดิตไทย

นายอดตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11
ธันวาคมที่ผ่านมา เวลาประมาณ 16.30 น. บริษัท
S&P Global Ratings (S&P) ปรับมุมมองความน่า
เชื่อถือของเศรษฐกิจไทยจากระดับมีเสถียรภาพ
(Stable) เป็นเชิงบวก (Positive) เป็นการปรับมู
มองให้ดีขึ้นครั้งแรกในรอบ 9 ปี นับจากปี 2553 โดย
ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในการออก
ตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศระยะยาวที่
BBB+ และระยะสั้นที่ A- รวมทั้งคงอันดับความ
น่าเชื่อถือสกุลเงินบาทระยะยาวที่ A- และระยะ
สั้นที่ A- โดยมีปัจจัยด้านบวกของประเทศไทย
มาจาก ภาคการคลังที่แข็งแกร่งและระดับหนี้
สาธารณะที่ต่ำ ฐานะการเงินระหว่างประเทศและ

สภาพคล่องที่อยู่ในระดับสูง การดำเนินนโยบาย
การเงินการคลังที่เหมาะสมในช่วงที่ผ่านมา และ
การมียุทธศาสตร์ชาติเป็นสิ่งที่ดี รวมทั้งการมี
รัฐบาลจากการเลือกตั้งที่น่าจะตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ดี มีเสถียรภาพทาง
การเมือง ที่น่าจะส่งผลดีกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ และ
การบริหารงาน เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อจากนี้ไป บริษัท S&P
ประเมินว่าควรติดตามผลกระทบของสงคราม
การค้าสหรัฐ-จีน ที่มีต่อภาคการส่งออกของไทย

'พิทช์-มูดีส์'ก็ปรับไทยเชิงบวก

นายอดตมกล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมา สถาบันจัด
อันดับเครดิตชั้นนำต่างๆ ได้ปรับมุมมองความน่า
เชื่อถือที่มีต่อเศรษฐกิจไทย โดยเดือนกรกฎาคม
2562 บริษัท Fitch Ratings (Fitch) และบริษัท
Moody's Investors Service (Moody's) ได้
ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย
จากระดับมีเสถียรภาพ (Stable) เป็นเชิงบวก
(Positive) และยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของ

ไทยที่ระดับ BBB+ และ Baa1 ตามลำดับ และ
ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม 2562 บริษัท Rating and
Investment Information, Inc. (R&I) ปรับอันดับ
ความน่าเชื่อถือของไทยดีขึ้นจากระดับ BBB+
มาเป็น A- สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทย

นายอดตมกล่าวว่า การปรับมุมมองความ
เชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยของสถาบันจัดอันดับ
เครดิตชั้นนำต่างๆ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และ
สนับสนุนให้รัฐบาลสามารถดำเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องเพิ่ม
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) ต่อไป
เพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยในอนาคต

หุ้นบวกรับข่าวปรับเรตดี

ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะหุ้นวันที่ 12 ธันวาคม
ว่า เคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดวัน โดยเปิด
ตลาดระดับ 1,551.82 จุด และปิดตลาดระดับ
1,563.85 จุด เพิ่มขึ้น 12.03 จุด หรือ 0.78% จาก
วันก่อนหน้า มูลค่าการซื้อขาย 56,739.75 ล้าน
บาท แบ่งเป็นนักลงทุนสถาบันไม่ประเทชซื้อสุทธิ
1,835.10 ล้านบาท นักลงทุนบัญชีบริษัทหลัก
ทรัพย์ ซื้อสุทธิ 875.82 ล้านบาท นักลงทุนต่าง
ประเทศ ขายสุทธิ 2,873.97 ล้านบาท นักลงทุน
ทั่วไปในประเทศ ซื้อสุทธิ 163.05 ล้านบาท

นายภราดร เตียรณปรโมทย์ ผู้จัดการสาย
งานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเชีย พลัส
จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงภาพรวมตลาดหุ้นไทย
ปิดปรับบวกแรง จากตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่
ปิดลบต่อเนื่องกว่า 10 วัน เทียบสถิติช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา การที่หุ้นปิดลบติดต่อกัน 10 วัน มีเพียง
5 ครั้งเท่านั้น ซึ่งการฟื้นตัวของดัชนีหุ้นไทยมา

จากการที่บริษัท เอสแอนด์พี โกลบอล เรตติ้ง
ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำ
ของโลก ปรับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย
เป็นเชิงบวก ขณะที่คงเรตติ้งระดับ BBB+/A-
จึงสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้น เห็นว่า
มีปริมาณการซื้อขายส่วนมากในหุ้นขนาดใหญ่
การปรับตัวขึ้นได้เกือบทั้งตลาด ยกเว้นหุ้นบาง
ธนาคารลดลง ที่มีการลงทุนซื้อหุ้นของธนาคาร
ใหม่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ จากการประเมินการ
ซื้อขายในภาพรวมในวันที่ 12 ธันวาคม เห็นว่า
ต่างชาติยังคงขายสุทธิอยู่ที่ 2 พันกว่าล้านบาท
เชื่อว่าภาพรวมตลาดในวันที่ 13 ธันวาคม อยู่ใน
ลักษณะการชะลอการลงทุนเพื่อรอความชัดเจน
เรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่งใน
วันที่ 15 ธันวาคม เป็นวันที่สหรัฐกำหนดจะปรับ
ขึ้นภาษีสินค้านำเข้ารอบใหม่จากจีน กรอบการ

เคลื่อนไหวระดับ 1563-1590 จุด

หนุนใช้5Gขับเคลื่อนแพทย์ทางไกล

ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช. กล่าวในงานสัมมนาวิชาการ กสทช.ประจำปี 2562 หัวข้อ กสทช.กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ว่า เทคโนโลยี 5G จะเข้ามามีบทบาทสำคัญทางการแพทย์ โดยเฉพาะการแพทย์ทางไกลที่แม้ประเทศไทยจะมีพื้นที่ชนบทห่างไกลจากชุมชนเมืองไม่มาก แตกต่างจากประเทศออสเตรเลียที่มีพื้นที่ชนบทห่างไกลจากชุมชนเมืองอยู่ 5,000 ไมล์ หรือ 8,046 กิโลเมตร ทำให้การแพทย์ทางไกลเข้ามามีบทบาทในการป้องกันและรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันทั่วถึง

พล.ท.พีระพงษ์กล่าวว่า จากปัญหาของระบบการแพทย์ของไทย ด้านการขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ชนบท พื้นที่ห่างไกล เนื่องจาก

จำนวนแพทย์ที่ไม่เพียงพอและแพทย์ส่วนใหญ่อยู่ในโรงพยาบาลส่วนกลาง และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตเมือง ส่งผลให้แพทย์ไม่เพียงพอ และรองรับกับจำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่ห่างไกล สำนักงาน กสทช.เล็งเห็นปัญหา โดยได้มอบหมายให้กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) มอบทุนเพื่อทำโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบท โดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง เพื่อลดช่องว่างทางการแพทย์ที่เกิดขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลความเร็วสูง ในการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบแพทย์ทางไกล และให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้ทุกพื้นที่ ทุกเวลาแบบเรียลไทม์

“มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับมอบทุนสนับสนุนจาก กทปส.มีลักษณะคล้ายการแพทย์ทางไกล รูปแบบครบวงจรมีแพทย์เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ป่วยและพยาบาล ผ่านแอปพลิเคชันเชื่อมต่อสำหรับแพทย์ โครงการดังกล่าวได้รับทุนครั้งแรกปี 2557 ทำเป็นโครงการต้นแบบทดลอง 4-5 โรงพยาบาลในพื้นที่ การพัฒนาระบบแพทย์ทางไกลให้สามารถเชื่อมโยง รับส่งข้อมูล รวมทั้งการเข้าถึงฐานข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแพทย์ทุกพื้นที่ และเกิดความเท่าเทียมการเข้าถึงการรักษา ลดปัญหาการเสียชีวิตของประชาชน เกิดการพัฒนาต่อยอดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อวงการแพทย์ไทยและประชาชนในประเทศไทยด้วย” พล.ท.พีระพงษ์กล่าว

กสทช.ดันเกิดในพื้นที่อีอีซีก่อน

พล.ท.พีระพงษ์กล่าวว่า ประโยชน์ด้านการแพทย์ เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากประโยชน์ของ 5G ทั้งหมด ซึ่งผู้ลงทุนคือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) ที่ปัจจุบันกำลังลง

เรื่องการลงทุน 5G เนื่องจากมองว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่หลุดอุตสาหกรรมจะนำ 5G ไปพัฒนาต่อยอดในด้านใด ประกอบกับมองว่าตลาดยังไม่พร้อมจึงไม่ยอมรับลงทุน แต่เรื่องนี้เป็นแผนการขับเคลื่อนระดับชาติ อย่างน้อยควรผลักดันให้ 5G เกิดขึ้นในพื้นที่ที่จำเป็นก่อน อาทิ พื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และตามหัวเมืองใหญ่ของทุกภูมิภาค ไม่จำเป็นต้องทำให้เกิดพร้อมกันในทุกพื้นที่ เพราะไม่รู้ว่าจะไปใช้ประโยชน์ด้านใด นอกจากดาวน์โหลดหนังไปได้เร็วขึ้น

“หากไม่เร่งขับเคลื่อน 5G จะส่งผลให้ประเทศไทยล่าช้ากว่าประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องหนักใจของ กสทช.อย่างมาก ส่วนตัวไม่ค่อยหนักใจมากนัก เพราะนายสุภากร ตันทีสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เข้มแข็ง และได้วางแผนการดำเนินการไว้หมดแล้ว ทำให้การประชุม กสทช. มีความคล่องตัวมาก” พล.ท.พีระพงษ์กล่าว

มท.แจงยืดเวลาเก็บภาษีที่ดิน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวว่า กรณีที่มีข้อกังวลเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินที่กระทรวงมหาดไทยขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ออกไปเป็นเดือนสิงหาคม 2563 นั้น ยอมรับว่ามีข้อขัดข้องเรื่องความพร้อม การเตรียมเอกสาร และราคาประเมินความพร้อมของเจ้าหน้าที่และผู้ประเมินที่ดิน รวมถึงระเบียบข้อบังคับต่างๆ

นายนิพนธ์กล่าวว่า ส่วนที่ภาคประชาชนตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการยืดเวลาช่วยนายทุนที่ถือครองที่ดินนั้น ยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอน เพราะการบังคับใช้กฎหมายพร้อมกันทั่วประเทศทุกฝ่ายต้องมีความพร้อม โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติต้องมีแนวทางทำงานเหมือนกันทั้งหมด ทั้งนี้ระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้ง 8 ฉบับนั้น จะเร่งดำเนินการให้ทันภายในกรอบเวลาที่ขยายออกไป และคงไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรกับกลุ่มประชาชนที่เรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยทำทุกอย่างไปตามขั้นตอนอยู่แล้ว

เลื่อนภาษีที่ดินไม่กระทบรายได้รัฐ

นายลวณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงประกาศขยายกำหนดเวลาการ

บังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทย ว่า แม้ประกาศขยายเวลาบังคับใช้ แต่กฎหมายยังมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เหมือนเดิม โดยที่เลื่อนคือกระบวนการเสียภาษีที่ดิน ปกติเสียภาษีช่วงเดือนเมษายนของทุกปี แต่ในปีหน้ากระบวนการในการจัดเก็บดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 พบว่ามีบางท้องถิ่นยังไม่พร้อม เช่น การประเมิน

ภาษีของแต่ละประเภทในท้องถิ่น ต้องเสียภาษีที่ดินในลักษณะใด เป็นรายแปลง

“การประกาศเลื่อนจัดเก็บภาษีดังกล่าวเป็นอำนาจกระทรวงมหาดไทยสามารถทำได้ ที่ผ่านมามีหรือกับกระทรวงการคลังมาโดยตลอด ซึ่งการขยายไป 4 เดือนทำให้ผู้เสียภาษีเลื่อนจ่ายภาษีไปเป็นเดือนสิงหาคม 2563 จากเดิมต้องเก็บในเดือนเมษายน 2563 ตรงนี้ช่วยทำให้ทั้งผู้จัดเก็บคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางแห่งที่ยังไม่พร้อม มีเวลาที่จะทำให้กระบวนการจัดเก็บมีความพร้อม และทำให้ผู้เสียภาษีมีเวลาในการหายใจอีก 4 เดือน” นายลวณกล่าว

นายลวณกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ การเลื่อนจัดเก็บภาษีดังกล่าวเนื่องจากกฎหมายลูกของภาษีที่ดินรวม 19 ฉบับ ยังมี 10 ฉบับรอประกาศบังคับใช้ ซึ่งกระทรวงการคลังคาดว่าจะประกาศกฎหมายลูกค้างอยู่ 9 ฉบับภายในสิ้นปี 2562 และอีก 1 ฉบับเป็นอัตราภาษีจะนำมาใช้อีก 2 ปีข้างหน้าจะประกาศช่วงก่อนปี 2565 ส่วนอัตราภาษีจัดเก็บปี 2563 นั้น ประกาศเป็นบทเฉพาะกาลในกฎหมายภาษีที่ดินไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การเลื่อนเก็บภาษีที่ดิน 4 เดือนไม่กระทบต่อรายได้รัฐบาลปีนี้ คาดว่าจะมีรายได้จากภาษีที่ดิน 4 หมื่นล้านบาท จากเดิมจัดเก็บได้กว่า 3 หมื่นล้านบาท เพราะแม้จะเลื่อนไปเงินรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินยังอยู่ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งกระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ดังกล่าวเพื่อให้เพียงพอกับการใช้เงินของรัฐบาลได้

'ศุภชัย' มองศก.ไทยปีหน้าไม่เลวร้าย

นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) และอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) เปิดเผยว่า ทิศทางเศรษฐกิจ ปี 2563 ประเมินจากพื้นฐานปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยให้ความสำคัญที่เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งเคยพูดถึงเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องว่าปัญหาของเศรษฐกิจจะถูกบดบังด้วยปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์

ซึ่งจะทำให้การวางนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจแท้ๆ จะทำได้ยากขึ้น เนื่องจากจะเห็นการทำงานนโยบายพื้นฐานต่างๆ อาทิ การกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านนโยบายการเงิน การคลัง ที่มีการใช้เงินกันอย่างมากมายดูจะไม่ได้ผล เพราะทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดไว้ ซึ่งความจริงแล้วเป็นห่วงตัวแปรเศรษฐกิจน้อยกว่าตัวแปรที่ประเทศเศรษฐกิจมาก โดยตัวแปรเศรษฐกิจปี 2563 เรื่องอัตราดอกเบี้ย คาดว่าอย่างไรจะอยู่ในระดับต่ำ เพราะยังอยู่ในภาวะที่รัฐบาลจะระดมทุกสิ่งในการอัดฉีดระบบเศรษฐกิจ อาทิ การเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

(อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 5

แนะพื้น ศก.

แนะกระตุ้นลงทุนมากกว่าแจกเงิน

นายศุภชัยกล่าวว่า ตัวแปรที่สำคัญอีกเรื่องคือปัจจัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในปี 2563 ที่ปกติมักจะมีผลกระทบกับภาวะเศรษฐกิจมาโดยตลอด ซึ่งครั้งนี้เชื่อว่าจะทำให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ถือเป็นภาระกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงประเมินว่าปี 2563 จะมีแรงกระตุ้นเศรษฐกิจมากพอสมควร ทำให้มุมมองเห็นว่าทิศทางเศรษฐกิจปี 2563 จะเลวร้ายกว่าปีนี้นั้นเชื่อว่าไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอน ส่วนนโยบายแจกเงินเป็นการกระตุ้นแค่ระยะสั้นแต่ไม่ได้ทำให้ภาคเอกชนกระตือรือร้นในการลงทุนด้านอื่นๆ เพิ่มเติมรวมทั้งหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง ทำให้การนำเงินเข้าสู่ระบบไม่ได้ผล

“เศรษฐกิจปี 2563 ยังมีโอกาสขยายตัวเป็นบวกได้ รวมถึงภาคการส่งออกด้วย หากไทยมีการเดินหน้าผลักดันสร้างความเข้มแข็งทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะนโยบายสำคัญ อาทิ การลงทุนในอีอีซีที่ต้องการให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อดึงโอกาสการค้าและการลงทุนเข้ามาให้มากขึ้น โดยมองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไม่ได้ให้ผลดีเท่าการกระตุ้นให้ภาคการส่งออกโตบวก 3-4% ให้ได้ และเข้าร่วมลงทุนในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง รวมถึงใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดด้วย โดยที่ผ่านมารัฐบาลออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินรอบแรกสองซึ่งเป็นนโยบายที่ถูกใจประชาชน แต่นโยบายแจกเงินเป็นนโยบายชั่วคราวและไม่ก่อให้เกิดการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจหรือก่อให้เกิด

เกิดการลงทุนในภาคเอกชนได้” นายศุภชัยกล่าว นายศุภชัยกล่าวอีกว่า ส่วนนโยบายการเงิน เรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ย ยังเห็นว่าปีหน้าไม่ควรที่จะปรับลดดอกเบี้ยลง แต่สิ่งที่ให้ความสำคัญมองว่าอาจจะต้องพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยให้มาอยู่ในอัตราเดิมเพื่อศักยภาพในการแข่งขัน และกระตุ้นให้ประชาชนออมมากขึ้น ทั้งมองว่าปัญหาเสถียรภาพการเมื่องก็น่าห่วง โดยรัฐบาลต้องรักษาเสถียรภาพเพื่อดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และเดินตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่หลายคนบอกว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นการสืบต่ออำนาจซึ่งความจริงไม่ใช่ เพราะไทยจะต้องมีแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้เดินไปไม่ให้เกิดสะดุด อาทิ โครงการอีอีซีที่ยังล่าช้า จึงอยากเห็นความต่อเนื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาติให้มากกว่านี้ เนื่องจากการศึกษาแผนใช้เวลากว่า 3 รุ่น

ชี้3ปัจจัยสร้างความวิตกปี'63

นายศุภชัยกล่าวอีกว่า ปี 2563 มีปัจจัยที่อาจสร้างความวิตกได้ 3 ปัจจัยคือ 1.ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่ หรือประเทศที่กำลังพัฒนา จะมีการสะสมหนี้สินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตอนนี้อยู่ในระดับ 2-3 เท่าของปี 2551 โดยจะเป็นตัวแปรที่ทำให้ไร้เสถียรภาพได้ 2.ภาวะสินทรัพย์ทางการเงินมีราคาสูงกว่าราคาแท้จริงที่ควรจะเป็น ซึ่งความจริงแล้วเกิดภาวะราคาสินทรัพย์สูงกว่าปัจจัยพื้นฐานมาหลายปีต่อเนื่อง แต่คาดว่าปี 2563 จะเพิ่มสูงขึ้นอีก ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเหมือนเป็นพายุที่เตรียมเข้ามาแล้ว อาจจะเป็นเหมือนช่วงการเกิดภาวะฟองสบู่แตก เรื่องนี้เชื่อว่าทั่วโลกรับรู้แล้วและพยายามหาทางรับมืออยู่ เพราะมีสัญญาณในเรื่องของภาวะอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะสั้น สูงกว่าพันธบัตรระยะยาวในสหรัฐฯ สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่คนส่วนใหญ่ไม่มั่นใจและไม่มีความหวังในอนาคต ซึ่งจะเป็นปัญหาสะสมที่ปี 2563 ก็สะสมมากขึ้นอีก

นายศุภชัยกล่าวว่า 3.การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างหรือหาทั่วโลก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเรื่องของการค้า การเคลื่อนไหวของเงินทุน เนื่องจากการที่จะทำมาตรการคิวอีครั้งใหญ่ของประเทศสำคัญทางเศรษฐกิจของโลก ในปี 2563 โดยเฉพาะสหรัฐฯ ยุโรป จะทำให้เงินที่ถูกผลิตขึ้นใหม่ไม่มีที่ไป ทำให้จะไหลเข้ามาในตลาดทุนไทยได้มากขึ้น ซึ่งตรงนี้ก็เห็นใจรัฐบาลไทยและดีใจที่กระทรวงพาณิชย์ที่เป็นหน่วยงานที่ควรรับและกังวลเรื่องค่าเงินมากที่สุด ไม่ได้ออกมาบ่นถึงเรื่องดังกล่าวมากนัก แสดงว่ากระทรวงพาณิชย์มีความเข้าใจดีว่าการ

ที่จะต่อสู้โดยที่ทุกอย่างเป็นกลไกตามเดิมในสมัยโบราณ ด้วยการทำให้ค่าเงินบาทถูกเพื่อเอามากระตุ้นในเรื่องการส่งออกไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเสมอไป เนื่องจากการที่บาทถูกจะไม่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใหม่ หรือนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องการมากที่สุด

“หากไทยเป็นประเทศที่อัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่า โดยพื้นฐานของเศรษฐกิจภายในด้วย คือจะบอกว่าเงินบาทแข็งหรือเงินของต่างประเทศ เพราะเหตุที่มีเม็ดเงินจากต่างชาติไหลเข้ามาในประเทศนั้นๆ เพียงอย่างเดียว ซึ่งปัจจัยนั้นเป็นปัจจัยที่ทำให้เงินแข็งขึ้นชั่วคราว พอเงินเหล่านั้นไหลออกก็จะทำให้เงินอ่อนค่าลงซึ่งเป็นเรื่องประเทศไทยต้องระวังว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างหรือหาของอัตราแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นได้ แต่ความจริงแล้วบ้านเราการที่เงินบาทแข็งเป็นเพราะว่าตัวค่าที่แท้จริงทำให้ต้องแข็ง เพราะหากเทียบกับอัตราราคาเฉลี่ยของเรากับอัตราราคาเฉลี่ยของสินค้าที่เราขายแข่งในโลก ซึ่งขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตที่ดีกว่า ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า หรือเทคโนโลยีที่ดีกว่า ก็แสดงว่าหากค่าเงินบาทแข็งก็จะแข็งเพราะเรื่องนี้ ไม่ได้แข็งเพราะมีการตัดราคา หรือไม่ได้แข็งเพราะมีเงินทุนจากต่างชาติไหลเข้ามา ซึ่งหากเงินบาทแข็งเพราะปัจจัยเหล่านี้จะทำให้เงินบาทแข็งไทยก็ยังสามารถอยู่ได้” นายศุภชัยกล่าว

เตือนอย่าวิตกบาทแข็งหลุด30บ.

นายศุภชัยกล่าวว่า ไม่ได้รู้สึกแปลกใจหากค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 27 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ เพราะปัจจัยพื้นฐานของไทยแข็งแกร่งเอื้อให้เป็นไปในทิศทางนั้น จึงไม่อยากจะมองว่าค่าเงินบาทเป็นปัญหาหรือเป็นแรงกดดันในเรื่องของการแข่งขันหรือการส่งออก แต่ควรมองว่าเป็นการนำจุดแข็งที่เงินบาทแข็งค่ามาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับการแข่งขันภายใน หรือประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการในด้านการผลิตและการนำเข้าเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ซึ่งปี 2563 คาดว่าค่าเงินบาทน่าจะอยู่ที่ 30 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ ก็ไม่ต้องการให้ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกมองว่าค่าเงินบาทเป็นตัวจุดขายตัวของภาคส่งออก แต่ต้องการให้ดึงเรื่องของค่าเงินบาทมาเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขันในตลาดโลก โดยหากไทยต้องการพัฒนาประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 จะต้องมีการค้าถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างสูง โดยจะต้องซื้อกระบวนการการผลิตที่จะต้องไปกับลงทุนในหลักหลายด้านเข้ามาอย่างมากมาย

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 13 ธันวาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15251

หน้า: 1 (ล่าง), 5, 7

Col.Inch: 198.40 Ad Value: 307,520

PRValue (x3): 922,560

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ศุภชัย' ณะพื้นศก.ลดแจก-เพิ่มลงทุน

ซึ่งหากค่าเงินบาทถูกการกระทำดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึ้นโดยในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นในลักษณะนี้มาโดยตลอด ซึ่งตั้งแต่ปี 2553 เป็นช่วงที่ไทยใช้วิธีทำให้ค่าเงินบาทถูก ค่าจ้างแรงงานถูกมาตลอด ซึ่งได้ผลแค่ชั่วคราว จนทำให้ในเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นก็ไม่สามารถรับมือได้ จึงมองว่าประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านเทคโนโลยีให้มากที่สุด โดยรัฐบาลจะต้องเจรจากับต่างประเทศเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้ามา รวมถึงต้องรอกับนักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย เพื่อคุ้มครองการถ่ายทอดเทคโนโลยีพิเศษต่างๆ ซึ่งต่างชาติจะกังวลการขโมยหรือคัดลอกเทคโนโลยีมาก

นายศุภชัยกล่าวว่า สำหรับปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ส่วนตัวไม่ได้มองว่าเป็นสงครามการค้า แต่เป็นสงครามของเทคโนโลยี เพราะการที่สหรัฐฯขึ้นภาษีสินค้ากับจีนและประเทศคู่ค้าอื่นๆ ซึ่งเป็นประเทศที่เกิנדุลการค้าสหรัฐฯ โดยเป็นนโยบายกีดกันทางการค้าที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ใช่เริ่มมาในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพียงแต่ทรัมป์มีการแสดงความก้าวร้าวมากกว่าผ่านการประกาศการเก็บภาษีล่วงหน้าเท่านั้น โดยนโยบายการกีดกันทางการค้าเกิดขึ้นมาหลังที่การเจรจาการค้ารอบโดฮาไม่ประสบความสำเร็จ ทำให้ทุกประเทศต้องมีมาตรการปกป้องตัวเอง การเจรจาการค้าเสรีหรือเอฟทีเอซึ่งสหรัฐฯและจีนไม่ใช่สงครามการค้าแต่เป็นสงครามการแย่งชิงผู้มีอำนาจเหนือ

ภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งขณะนี้ต้องยอมรับว่าเอเชียแปซิฟิกเป็นที่จับตาของมหาอำนาจ เพราะเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ แต่ยังมีเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่เท่านั้น

เชียร์พล.เร่งเอฟทีเอช่วยส่งออก

นายศุภชัยกล่าวว่า นอกจากนี้ ภาคการส่งออกไทยที่มีปัญหาจากปัจจัยภายนอก เพราะมีการกีดกันทางการค้า การตลาด การที่จะปลดล็อกปัญหานี้คือการเจรจา เห็นด้วยกับการที่กระทรวงพาณิชย์จะเร่งผลักดันการเจรจาข้อตกลง เขตการค้าเสรี หรือเอฟทีเอกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะการที่กระทรวงพาณิชย์เดินทาง

เจรจาการค้ากับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเกิดใหม่ อาทิ จีน อินเดีย และตุรกี เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพราะเอฟทีเอเป็นตัวช่วยช่วยดันการค้าและเศรษฐกิจในปี 2563 ได้เป็นอย่างดี แม้การเจรจาในรอบต่างๆ อาจจะต้องใช้เวลาบ้าง แต่ก็ยังต้องการให้เดินหน้าต่อไป โดยเฉพาะเอฟทีเอไทย-อียู เอฟทีเอไทย-สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นไทยประสบความสำเร็จในการเจรจาอาร์เซ็ปเหลือเพียงการลงนามของสมาชิกปีหน้า แม้ว่าอินเดียจะไม่เข้าร่วมก็ตาม อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าอินเดียจะกลับมาให้ความสนใจอาร์เซ็ป เพราะเมื่ออาร์เซ็ปบังคับใช้ก็จะเห็นผลว่าการอยู่ในอาร์เซ็ปและนอกอาร์เซ็ปอย่างใดจะสำคัญมากกว่า ล่าสุดฮ่องกงก็แสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยอาร์เซ็ปและเอฟทีเอจะเป็นตัวช่วยลดผลกระทบจากสงครามการค้า รวมถึงการค้ากับกลุ่มซีแอลเอ็มวีด้วย

ศักดิ์สยามลุยจ่ายเวนคืนมอเตอร์เวย์

ขณะที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเป็นประธานมอบค่าเวนคืนที่ดินและตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ตอนที่ 14 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เพื่อขอบคุณในน้ำใจของประชาชนที่เสียสละและเห็นความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยในการเชื่อมโยงภาคตะวันตกกับภาคกลาง ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว หลัง ครม.อนุมัติ ในหลักการให้เพิ่มกรอบวงเงินจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินอีก 1.2 หมื่นล้านบาท

กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวง ในฐานะเจ้าของโครงการจะเร่งเบิกจ่ายเงินให้ชาวบ้านทันที เนื่องจากชาวบ้านที่ถูกเวนคืนบางส่วนไม่ได้รับเงินมาประมาณ 2 ปีแล้ว โดยตั้งเป้าหมายจะเริ่มจ่ายเงินล็อตแรกให้ชาวบ้านได้ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ และจะจ่ายครบทุกรายก่อนสิ้นปี

2562 จึงเรียนเชิญนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในการมอบเงินค่าเวนคืนที่ดิน

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน 2,563 แปลง ลิงปลูกสร้าง 1,118 ราย และต้นไม้ 890 ราย รวมทั้งสิ้น 4,571 ราย เป็นจำนวนเงิน 12,032 ล้านบาท โดยที่ประชาชนที่ยังไม่พอใจในค่าชดเชยต่างๆ สามารถอุทธรณ์ต่อกระทรวงคมนาคมได้ในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ รว.คมนาคมยังสั่งการให้กรมทางหลวงอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษา แก่ผู้ถูกเวนคืนในทุกขั้นตอน โดยปัจจุบัน ณ 10 ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินไปแล้ว 3,341 ราย คิดเป็น 73.09%

“ผมเชื่อว่าภายหลังการแก้ไขปัญหาระเบิดค่าเวนคืนที่จะเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2562 จะทำให้การก่อสร้างเดินหน้าต่อไป และสามารถเปิดให้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนดคือไปปลายปี 2566” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าว